



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภติวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภติวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ ตำแหน่ง
โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภติวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๓๔
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม มีผู้สมัคร
จำนวน ๑ ราย คือ นางอุษา กระจ่างเย่า ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่
๙๐๒๖ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
๑๐๓๑๒ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช กลุ่มการพยาบาล มีผู้สมัคร จำนวน ๑ ราย คือ นางอติพร ศิวิชัย
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๒๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช
กลุ่มการพยาบาล

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือก ฯ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนศ ดุสิตสุนทรกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล